

VÀO TỐI HỮU TỬ 11-8

12-8 V.C. CÒN PHẠO KÍCH VÀO ĐỒN NHƯNG ĐÃ BỊ ĐÀYLUI.

411 V.C. CHẾT TẠI CHỖ.

VIỆN BINH MỸ VIỆT CHUẨN BỊ CUỘC GIAO TRANH VỚI V.C. CÓ THỂ XÃY RA

SAIGON.— Nguồn tin quân sự Mỹ hôm nay cho biết, Hoa Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng để giao tranh với lực lượng VC ở miền Bắc Việt Nam. Theo tin tức này, quân đội Mỹ đã được lệnh sẵn sàng để giao tranh với VC ở bất cứ nơi nào họ có thể bắt gặp họ. Các đơn vị của quân đội Mỹ đã được lệnh sẵn sàng để giao tranh với VC ở bất cứ nơi nào họ có thể bắt gặp họ. Các đơn vị của quân đội Mỹ đã được lệnh sẵn sàng để giao tranh với VC ở bất cứ nơi nào họ có thể bắt gặp họ.

THÔNG TIN - BÌNH LUẬN VÀ KIẾN THIỆT

Chánh nhiệm kiêm Chủ bút: NGUYỄN XUÂN THIÊN TOA-SOẠN VÀ TRỊSỰ: 274 Nguyễn Huệ - Saigon. Ngày xuất bản: 21/8/65

ÔNG MAC NAMARA CHO BIẾT 3 THÁNG QUA V.C. ĐÃ TÀN Hủy 7.500 TÊN

1 XE BÚT MỸ TRÚNG Mìn Ở CÁT-LAI (GIA - ĐỊNH)

Một máy bay rơi ở Bình - Dương

Nhiều cuộc chạm súng ở Kiên-giang, Vĩnh-Bình, Tây-ninh

SAIGON.— Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ R. Mac Namara cho biết hôm nay VC bị tàn hủy trong 3 tháng 5, 6 và 7 là 7.500 trong đó có 6.000 người chết. Ông nói rằng VC bị tàn hủy trong 3 tháng 5, 6 và 7 là 7.500 trong đó có 6.000 người chết. Ông nói rằng VC bị tàn hủy trong 3 tháng 5, 6 và 7 là 7.500 trong đó có 6.000 người chết.

NGƯỜI MỸ Ở ĐẠI-HÀN MỠ CHỈ DỊCH «HIỆN MÃ» CHO V.N. CÔNG-HÒA

MỐI TUẦN CHỜ QUA VIỆT NAM ÍT NHẤT 95 LÍT MAU VÀ TIẾP DIỆN VỚI HẠN

HÀN THÀNH (Reuters).— Các dịch vụ của người Mỹ ở Đại-Hàn chỉ là để phục vụ cho nhu cầu của người dân Việt Nam. Ông nói rằng người Mỹ ở Đại-Hàn chỉ là để phục vụ cho nhu cầu của người dân Việt Nam. Ông nói rằng người Mỹ ở Đại-Hàn chỉ là để phục vụ cho nhu cầu của người dân Việt Nam.

LỄ TRAO SẮC-LIỆT THỪA-NHẬN

tư cách pháp nhân Phật-Giáo Hòa Hảo

SAIGON (VTK).— Tại Hà Nội, lễ trao sắc-liệt thừa-nận tư cách pháp nhân Phật-Giáo Hòa Hảo đã được cử hành. Ông nói rằng lễ trao sắc-liệt thừa-nận tư cách pháp nhân Phật-Giáo Hòa Hảo đã được cử hành.

Nguyệt-đ. - Hiệp TÀI AN QUỐC

Ông Nguyễn Văn Hiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã có buổi tiếp xúc với các đại diện của Hiệp Tài An Quốc. Ông nói rằng buổi tiếp xúc với các đại diện của Hiệp Tài An Quốc đã diễn ra rất tốt.

Nhật: hội nghị chống vô khí nguyên-tử

MIT-NN ra TUYÊN-NGÔN đòi một cuộc giải-xếp hoà-bình ở VN

SAIGON.— Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã ra Tuyên ngôn đòi một cuộc giải-xếp hoà-bình ở Việt Nam. Ông nói rằng Tuyên ngôn đòi một cuộc giải-xếp hoà-bình ở Việt Nam đã được ra.

TIN VĂN QUAN TRỌNG

THIỆU-TƯỚNG NGUYỄN-CAO-KY TUYÊN-BỐ: «C.S. bị tiêu diệt trong ngày gần đây với một thế cờ Quốc-tê mới»

SAIGON (VTK).— Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ tuyên bố rằng lực lượng của ông đã tiêu diệt một thế cờ của VC. Ông nói rằng lực lượng của ông đã tiêu diệt một thế cờ của VC.

1 phi-cơ Hải-quân Mỹ rơi VÀI TRÚNG HÒA-TIÊN BẮC-VIỆT

cách Hà-nội 50 dặm PHI - CÔNG CÓ THỂ ĐÁ TỬ-TRẦN

SAIGON (VIX).— 1 phi cơ của Hải quân Mỹ rơi ở Bắc Việt cách Hà Nội 50 dặm. Ông nói rằng phi cơ của Hải quân Mỹ rơi ở Bắc Việt cách Hà Nội 50 dặm.



Phi cơ của Hải quân Mỹ rơi ở Bắc Việt cách Hà Nội 50 dặm.

GOI NHẬP NGŨ TẬP THỂ

Thanh niên có bằng Tú tài I trở lên sanh từ 1-1-1928 đến 31-12-1941

SAIGON (VTK).— Hội đồng Chính phủ đã ra lệnh gọi nhập ngũ tập thể thanh niên có bằng Tú tài I trở lên sinh từ 1-1-1928 đến 31-12-1941. Ông nói rằng Hội đồng Chính phủ đã ra lệnh gọi nhập ngũ tập thể thanh niên có bằng Tú tài I trở lên sinh từ 1-1-1928 đến 31-12-1941.

Dùng tàu lưới neo ngoài khơi đảo Guam

Nga quan-sát phi-cơ Mỹ

SAIGON (VTK).— Một chiếc tàu lưới neo ngoài khơi đảo Guam đã bị quan sát bởi phi cơ Mỹ. Ông nói rằng một chiếc tàu lưới neo ngoài khơi đảo Guam đã bị quan sát bởi phi cơ Mỹ.

BAY QUẢ OANH KÍCH Ở VN

HONOLULU (AFP).— Một chiếc máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay qua lãnh thổ Việt Nam. Ông nói rằng một chiếc máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay qua lãnh thổ Việt Nam.

XÃ-LUẬN

Bắc-Việt đã sai lầm con tính

Ông Nguyễn Văn Hiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã có bài luận về sai lầm của Bắc Việt. Ông nói rằng Bắc Việt đã sai lầm con tính.

THÔNG TIN

SAIGON (VTK).— Một chiếc máy bay của Mỹ đã rơi ở Bắc Việt. Ông nói rằng một chiếc máy bay của Mỹ đã rơi ở Bắc Việt.

Tình hình Tân-gia.Ba sau khi tuyên bố độc-lập

Bắc Bornéo và Sarawak sẽ tách khỏi liên-bang Mã-Lai-Á?

SAIGON (AFP).— Tình hình Tân-gia.Ba sau khi tuyên bố độc lập đang diễn ra rất phức tạp. Ông nói rằng tình hình Tân-gia.Ba sau khi tuyên bố độc lập đang diễn ra rất phức tạp.

THU-TRƯNG MÀI-LAI ĐANG ĐƯƠNG-ĐÀU VỚI SỰ CHỊA-RỄ TRONG ĐẢNG

SAIGON (AFP).— Thu-trưng mại-lai đang đương-đầu với sự chia-rễ trong đảng. Ông nói rằng thu-trưng mại-lai đang đương-đầu với sự chia-rễ trong đảng.

MỘT ĐẢNG PHÁI QUỐC-GIA YÊU CẦU MÀLAI ĐUYỆT LẠI THẢI-ĐỒM VỚI TÂY-PHƯƠNG, MỘT CUỘC HỒA-ĐÀM VỚI INDONESIA

SAIGON (AFP).— Một đảng phái quốc-gia yêu cầu Malai duyệt lại thối-đồm với Tây-phương, một cuộc hòa-đàm với Indonesia. Ông nói rằng một đảng phái quốc-gia yêu cầu Malai duyệt lại thối-đồm với Tây-phương, một cuộc hòa-đàm với Indonesia.

ĐỨC GI?

Đức Gi là một vùng đất đai màu mỡ, có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Ông nói rằng Đức Gi là một vùng đất đai màu mỡ, có nhiều tài nguyên thiên nhiên.

